



เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 810,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น

วันที่: พุธที่ 8 มีนาคม 2561

ปีที่: - ฉบับที่: 24983

หน้า: 15(ขวา)

Col.Inch: 24.17 Ad Value: 53,174

PRValue (x3): 159,522

คลิป: สี่สี

หัวข้อข่าว: 'ปักจีน'เปิดโครงการยุติธรรมหมู่บ้าน อำนาจความสะดวง-ลดความเหลื่อมล้ำ

'ปักจีน'เปิดโครงการยุติธรรมหมู่บ้าน อำนาจความสะดวง-ลดความเหลื่อมล้ำ

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน เพื่ออำนาจความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ ขจัดความทุกข์ยาก สร้างประชาสามัคคี ส่งเสริมคนดีสู่สังคม เจริญรักปรองปรามทุกจริตคอร์รัปชั่น ยาเสพติด คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ คู่คุณธรรม สร้างกระบวนการยุติธรรมให้ยั่งยืน สร้างการรับรู้กฎกติการ่วมพัฒนาเครือข่ายอาสา มุ่งเดินหน้สามัคคีปรองคอง โดยให้ความสำคัญในการบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานด้านการอำนวยความสะดวกยุติธรรมให้กับประชาชนในพื้นที่ และรับทราบปัญหาต่างๆ ที่สำคัญของประชาชน อีกทั้งมอบนโยบายและแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้ รับความเดือดร้อน ที่หอประชุมพัฒนาเมืองคลองการบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สมุทรสงคราม

พล.อ.อ.ประจิน กล่าวว่า กระทรวงยุติธรรมให้ความสำคัญกับการดูแลทุกข์สุขของประชาชน รวมทั้งการลดปัญหาเหลื่อมล้ำของประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อย และเข้าถึงบริการของรัฐ เพื่อให้เข้าถึงบริการดังกล่าว โดยผู้แทนยุติธรรมในระดับพื้นที่ หรือที่เรียกว่ายุติธรรมจังหวัด ให้เข้าไปช่วยเหลือดูแลประชาชน ซึ่งจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรูปแบบบูรณาการอำนาจความยุติธรรมร่วมกัน ทั้งนี้จากสถิติประชาชนที่มามีคดีต่อขอรับบริการด้านยุติธรรมในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างในปีงบประมาณ 2560 จังหวัดสมุทรสงคราม มีประชาชนมาขอใช้บริการมากที่สุด มี 2 ด้าน คือ ด้านการขอใช้ บริการสำนักงานยุติธรรมจังหวัด คิดเป็น 53.59 คนต่อประชากร 1 แสนคน และด้านการขอความช่วยเหลือด้านหนี้สินภาคประชาชน คิดเป็น 1.55 คนต่อเรื่องต่อประชากร 1 แสนคน ส่วนด้านการขอความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม มากที่สุดคือจังหวัดเพชรบุรี 6.66 คน ต่อประชากร 1 แสนคน รองลงมาคือ จังหวัดสมุทรสงคราม คิดเป็น 2.58 คนต่อประชากร 1 แสนคน และด้านการใช้บริการช่วยเหลือทางการเงิน สำหรับ ผู้เสียหาย และจำเลยในคดีอาญา มีมากที่สุด คือ จ.ประจวบคีรีขันธ์ คิดเป็น 25.26 คนต่อประชากร 1 แสนคน รองลงมาคือ เพชรบุรี คิดเป็น 24.55 คนต่อประชากร 1 แสนคน และ จ.สมุทรสงคราม คิดเป็น 10.82 คนต่อประชากร 1 แสนคน.

น้อย และเข้าถึงบริการของรัฐ เพื่อให้เข้าถึงบริการดังกล่าว โดยผู้แทนยุติธรรมในระดับพื้นที่ หรือที่เรียกว่ายุติธรรมจังหวัด ให้เข้าไปช่วยเหลือดูแลประชาชน ซึ่งจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรูปแบบบูรณาการอำนาจความยุติธรรมร่วมกัน ทั้งนี้จากสถิติประชาชนที่มามีคดีต่อขอรับบริการด้านยุติธรรมในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างในปีงบประมาณ 2560 จังหวัดสมุทรสงคราม มีประชาชนมาขอใช้บริการมากที่สุด มี 2 ด้าน คือ ด้านการขอใช้ บริการสำนักงานยุติธรรมจังหวัด คิดเป็น 53.59 คนต่อประชากร 1 แสนคน และด้านการขอความช่วยเหลือด้านหนี้สินภาคประชาชน คิดเป็น 1.55 คนต่อเรื่องต่อประชากร 1 แสนคน ส่วนด้านการขอความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม มากที่สุดคือจังหวัดเพชรบุรี 6.66 คน ต่อประชากร 1 แสนคน รองลงมาคือ จังหวัดสมุทรสงคราม คิดเป็น 2.58 คนต่อประชากร 1 แสนคน และด้านการใช้บริการช่วยเหลือทางการเงิน สำหรับ ผู้เสียหาย และจำเลยในคดีอาญา มีมากที่สุด คือ จ.ประจวบคีรีขันธ์ คิดเป็น 25.26 คนต่อประชากร 1 แสนคน รองลงมาคือ เพชรบุรี คิดเป็น 24.55 คนต่อประชากร 1 แสนคน และ จ.สมุทรสงคราม คิดเป็น 10.82 คนต่อประชากร 1 แสนคน.